

## บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัว, คาดแกว่งในกรอบติดตามปัจจัยการเมือง

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัว ขณะที่นักลงทุนยังคงติดตามความเคลื่อนไหวของปัจจัยการเมืองในประเทศต่อไป

\*วานนี้ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้นัดฝ่ายต่าง ๆ มาหารือในวันที่ 15 ม.ค. เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับข้อเสนอที่ขอให้เลื่อนการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ.ออกไป แต่แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลระบุว่า จะไม่มีการเจรจากับรัฐบาล และจะต่อสู้ต่อไปจนกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะ

\*ดอลลาร์ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวานนี้ ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 สัปดาห์เมื่อเทียบกับเยน หลังจากการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐ ที่อ่อนแอในสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ทำลายความเชื่อมั่นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก

\*ดอลลาร์ยังคงปรับตัวลงต่อไปเมื่อเทียบกับเยน หลังนายเดนนิส ลีคฮาร์ด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) สาขาแอตแลนตา แสดงความกังวลต่อตลาดแรงงานที่ยังคงอ่อนแอของสหรัฐ

\*คณะเจรจาในสภาองเกรสสหรัฐ ได้บรรลุข้อตกลงต่อร่างงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 1 ล้านล้านดอลลาร์ ที่มีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานรัฐบาลสามารถเปิดดำเนินงานจนถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้แล้ว

\*รัฐบาลสหรัฐ เปิดเผยยอดเกินดุลงบประมาณสูงเป็นประวัติการณ์ ถึง 5.3 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนธ.ค. สูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการสำรวจโดยรอยเตอร์คาดไว้ที่ 4.4 หมื่นล้านดอลลาร์

\*ขณะที่ญี่ปุ่น เผยยอดขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 5.928 แสนล้านเยน หรือราว 5.74 พันล้านดอลลาร์ ในเดือนพ.ย. ซึ่งเป็นการขาดดุลเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน ขณะที่ยอดขาดดุลการค้าที่เพิ่มขึ้น ได้ถ่วงดุลการชำระเงินของญี่ปุ่น

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร  
ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 33.020 บาท

\*09.31 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.91/95 จาก 32.97/98 เมื่อวาน  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.90/94 จาก 32.95/97 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 103.41/46 จาก 102.98 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3659/61 จาก 1.3671 เมื่อวาน

"เข้านี้ยังนิ่งๆอยู่ regional ก็ยังทรงๆ บาทเราก็คงต้องตามดูการเมืองกัน  
ต่อไป เพราะแนวโน้มก็ยังยึดเยื้อ" คีลเลอร์ กล่าว  
เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ทรงตัวจากเมื่อวานนี้ ขณะที่การเคลื่อนไหวของ  
สกุลเงินภูมิภาค ไม่ได้ชี้เงินบาทมากนัก โดยตลาดจะยังติดตามปัจจัยการเมืองเป็นหลัก  
ทำให้เงินบาทวันนี้ จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 32.95-33.10

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า  
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ  
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย  
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้